

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

แม่แต่หมายังหวง

(ผู้ฟังเทศน์ นักเรียน ร.ร. อุดรพิทยา ๑๐๐ คน และประชาชนประมาณ ๕๐๐ คน)

เราวิตกวิจารณ์กับทองคำในชาติไทยของเรามากนะ เพราะฉะนั้นขอพี่น้องทั้งหลายให้ฟังเสียงคำนี้นะ เราเน้นหนัก ๆ ตลอดเวลาเพื่อให้ได้หลักประกันตัวประกันชาติไทยของเรา เราเป็นผู้นำเป็นผู้อ่านดูทุกสิ่งทุกอย่าง ในหัวใจพี่น้องชาวไทยเราคืออะไร คือทองคำ เราถึงได้หมุนตรงนี้ให้หนัก อันนี้เรียกว่าเป็นหัวใจเลย ใครมาแตะไม่ได้เลย ทองคำนี้เป็นหัวใจของชาติ

ลมหายใจทั่วประเทศ ๖๒ ล้านคน หายใจอยู่กับทองคำกองนี้นะ เราถึงเน้นหนัก ๆ อยู่ในจุดนี้ ๆ ที่จะให้เพิ่มเข้า ๆ เพื่อลมหายใจของพวกเราจะได้ยืดยาวออกไปสบาย ๆ หายใจเต็มปอด เต็มปอด เต็มปอดนะ เราจะพยายาม อันนี้ความจำเป็นของประเทศไทยเราก็มียุติไปหมด ที่จะต้องเอาเงินสดนี้เป็นเงินหมุนเวียนทั่วประเทศไทยของเรา หลักใหญ่คือทองคำก็ให้ได้ เงินหมุนเวียนเพื่อเอื้องานทั่ว ๆ ไปในประเทศไทยของเราให้มี ได้ช่วยกันทุกแห่งทุกหนไป นี้เรียกว่าเงินหมุนเวียน เงินจำนวนเหล่านี้

ช่วยทุกแบบนะแล้วแต่จะมาเป็นแบบไหน ที่เห็นว่าจำเป็นแล้วก็จำเป็นต้องได้ช่วย ถ้าไม่จำเป็นก็ผ่านไป หากจุดจำเป็นมากกว่านั้น ๆ คือเราช่วย-เราช่วยจริง ๆ เราทำทุกอย่างด้วยความพิถีพิถันพิจารณา ไม่ใช่ช่วยลุ่มลุ่มหั่นนะ เราไม่ทำ..อย่างนั้น ถ้าเหตุผลพร้อมแล้ว มากหรือน้อย ออกเลย ๆ ถ้าเหตุผลไม่พร้อมไม่ทำไม่เอา เราพยายามตลอดเวลาเพื่อจะให้เป็นที่ประโยชน์แก่ชาติไทยของเรา ได้รับความสะดวกจากเงินเหล่านี้ ที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี้ ไปทางไหนให้บ้าง เราเป็นผู้จัดให้หมดทุกอย่างเลย เรียกว่าตายใจ ๆ เราจัดเองเสียด้วย ไม่ว่าจะเข้าคลังหลวง ไม่ว่าจะอะไร ๆ ดีไม่ดีเข้าคลังหลวงนั้นก็ยังจะได้พืดกันอยู่ พุดจริง ๆ อย่างนี้ละ

ประชาชนพี่น้องชาวไทยเรา กับพวกเปรตพวกผีที่จะมาบุกรุกอันนี้ ยังไงมันจะไม่พินนะ ถ้าไม่ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมา เพราะตั้งแต่ตั้งชาติไทยของเราขึ้นมา เรายังไม่เคยเห็นผู้ใดรัฐบาลใดเข้ามาบุกรุก เข้ามาลวงล้ำ เข้ามาจะกลืนกินเงินก้อนหัวใจของประชาชนเราคือคลังหลวงนี้ ยังไม่เคยเห็น จึงแปลกใจเอามากทีเดียว เราถึงได้บอกตรง ๆ ไปเลยว่า เวลานี้เกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลปัจจุบันนี้ เราก็บอกว่ารัฐบาลนี้ผิดพลาดมาก เราบอกตรง ๆ ไปเลย ซึ่งไม่เคยมี เราก็บอกอย่างนี้ นี้ละธรรมบอกตรง ๆ เลย

อันนี้คือหัวใจของคนทั้งชาติ รักษากันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายดึกดำบรรพ์ ท่านพยายามประคองสมบัติเหล่านี้ไว้ตลอด ๆ ให้ลูกให้หลานทั้งหลายได้หายใจกันเต็มปอดพูดง่าย ๆ อันนี้มีเครื่องประกันไว้แล้ว อยู่ ๆ ก็จะมีมากสิ้นเอาแน่ ก็เท่ากับกลืนชาติไทยทั้งชาติ มันฟังไม่ได้เลยนะเราพูดจริง ๆ เราถึงได้บอก จะเรียกว่าย่อมน ๆ ก็ไม่ผิดว่ารัฐบาลนี้ผิดพลาดมาก ก็คือรัฐบาลเป็นผู้ที่จะมาเกี่ยวข้องกับเงินนี้ จะมาเอาเงินนี้ ต้องพูดว่ารัฐบาลนี้จะพูดว่าใคร ตาสีตาสตามท้องนาเขาไม่มาเกี่ยวข้อง เราไปว่าให้เขาทำไม ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องพูดถึงผู้นั้นซิ นี่ละเสียงธรรม

ถ้าไม่ฟังเสียงธรรมแล้ว เรากลัวเหลือเกินว่าเรื่องราวจะเป็นไปได้ละ คนทั้งชาติที่จะนั่งอ้าปากนอนอ้าปากให้เขาไปล้วงตบล้วงปอดมากินเฉย ๆ เป็นไปไม่ได้นะ เพราะทุกอย่างมีเจ้าของ เมื่อเจ้าของมีก็ต้องรักษาต้องหึงต้องหวงต้องกีดต้องกันกันเต็มเหนี่ยว นั่นต้องคิดอย่างนั้นซิ แม้แต่ของสัตว์มันยังเป็น อย่างไอ้ปุ๊กก็เรานี้เห็นเป็นตัวอย่างไม่ใช่หรือ ไอ้ปุ๊กก็กับไอ้หมีมันก็อยู่ด้วยกัน พันกันอยู่ตลอดเวลา พอไอ้ปุ๊กก็มันเข้าไปในครีแล้ว ไอ้หมีเข้าไปไม่ได้นะ มันวิ่งใส่ไอ้หมีเลย ไล่กัดไอ้หมีแหละ ไอ้หมีก็หลบหมัดเก่งนะ เราชมไอ้หมี ลักษณะท่าทางซึ่งขังตั้งตั้ง

ได้เตือนไว้เสมอว่า หมาตัวนี้ระวังนะ ตั้งแต่เล็กแต่น้อยมันวางท่านะ ต่อไปมันจะรังแกเขานะ เรบอก แต่เวลากับไอ้ปุ๊กก็ไม่รังแกนะแปลกอยู่ ไม่ถือสีถือสาเลย ไอนั้นก็เตรียมท่านะไอ้ปุ๊กก็นะ พอเห็นไอ้หมีเข้าไปนี่จ้อเลย ไล่กัดเลย มันหวงอาหารในครีมันเข้าไปกินอยู่ในโน้น ท้องป่องออกมา พระให้อาหารมันเฉยเลยไม่สนใจ แต่เวลาไอ้หมีเข้าไปนี่มันไล่ฟัดไอ้หมี ไอ้หมีหลบหมัดเก่งนะ โดดกัดปั๊บเลย กัดแบบเขานั่นแหละ หลบปั๊บเลย ไล่กัด ไอนี้หลบแล้วก็หนีไป สักเดียววิ่งตามกันไป แน่ เราดูแล้วเข้าทำดีหมาสองตัวนี้ ส่วนไอ้หยองมันไม่เห็นเจ้าของละ ถ้ามันอยู่ข้างในเราไปนี่ตามมันเขี้ยวใส่เราเลย โถ มึงเก่งใส่กูเหออ ครั้นออกมานี่มันก็ดูธรรมดา เข้าไปข้างในเราเหมือนกับไม่ใช่เจ้าของมันนะ เหมือนโจรมารมาจากที่ไหนไม่รู้ แต่ไอ้ปุ๊กก็มันก็ธรรมดา

นี่มันยังหวง เข้าใจไหมล่ะที่พูดนี้ หมายังหวง คนเป็นยังงี้ คนกับหมามันต่างกัน คนเป็นเจ้าของหมา เราก็บอก ไม่เคยมีก็บอกไม่เคยมี ทั่วชาติไทยของเราไม่มีใครเห็นด้วยเลย ฟังซิ ทำไมถึงจะทำได้ลงคอกับคนทั้งชาติ เป็นอันตรายต่อชาติอย่างเหลวแหลกไปเลยเทียว อย่างนี้ก็ยังมีจะทำได้ลงคอเหออ นั่นซิมันถึงตั้งเป็นปัญหาถามจะทำได้ลงคอแล้วเหออกับคนทั้งชาติ สมบัตินี้เป็นหัวใจของคนทั้งชาติ แน่ มันก็กระเทือน ๆ สติปัญญาอย่างอื่นที่จะกันทางช่วยกันนี้ไว้ไม่มีเหออ อย่างนี้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นวิ่งเต้นชวนชวยไปหามาซี

ตั้งรัฐบาลมาเพื่ออะไร ก็เพื่อพุงชาติไทยของเรา หาได้ให้หามา อย่าปลิ้นปล้อน
 กินของที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นลมหายใจของชาติไทยเรา ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้น จะให้หว่ายัง
 ใจไม่ว่าอย่างนั้น ถ้ายังฝืนอยู่ก็แสดงว่าไม่ฟังเสียงใครเคย จะเอาแต่อำนาจบาตรหลวง
 ป่า ๆ เกื่อน ๆ เป็นยักษ์เป็นผีมากลั่นบ้านกลั่นเมือง นี่ละยักษ์ผีกับคนมันจะชดกันนะ
 ถ้าหากว่าทะเลาะเข้ามาจริง ๆ จะเป็นได้ อย่าเข้าใจว่าจะเป็นอย่างอื่น แม้แต่ไอ้ปุกก็มันยัง
 เป็นคิตดูชิ คนทั้งประเทศจะไม่เป็นได้ยังไง หัวใจมีทุกคน

สมบัติก่อนนี้เป็นสมบัติประเภทใดก็รู้กันหมดแล้ว ๖๒ ล้านคนเป็นเจ้าของด้วย
 กันทุกคน ทำไมจะอ้าปากให้เขามาล้วงดับไปกินอย่างสบาย ๆ เป็นไปไม่ได้นะ จึงเตือน
 นี้ละธรรมเตือนอย่างนี้ อย่าทำนะอย่าฝืนนะ ถ้าไม่ยอมให้ชาติไทยเป็นไฟขึ้นมา ตั้งรัฐ
 บาลชุดไหนก็ประชาชนเป็นผู้ตั้งขึ้นมาเอง เหตุใดตั้งขึ้นมาแล้วจะมาเอาประชาชนเป็น
 เนื้อเป็นหนังดับปอดไส้พุง กินเลี้ยงกันบนโต๊ะ บนเก้าอี้สองสามคน สองสามโต๊ะ สอง
 สามพวก สองสามก๊กเท่านั้น มีอย่างเหรอกันทั้งประเทศเอาไปเป็นอาหารหมด เป็นไป
 ได้เหรอ

ฟังให้ดีนะ ใครเป็นผู้รักษาประเทศชาติบ้านเมือง นี่เสียงธรรมนะ ไม่ได้มีอิจฉา
 บังเบียดต่อใคร พุดอย่างตรงไปตรงมาตามธรรมดาธรรม การอยู่ด้วยกันนี้ต้องอยู่
 ด้วยกฎข้อบังคับที่ถูกต้องดีงามจึงอยู่กันได้ ถ้าต่างคนต่างผิดต่างเหวี่ยงไม่ฟังเสียงกัน
 แล้ว โลกนี้แตกทันที โลกนี้อยู่ได้ด้วยฟังเหตุฟังผลความผิดถูกชั่วดีของกันและกัน ทั้ง
 ประเทศไทยอาศัยกัน กระเทือนไปหมดประเทศ ฟังชิมันของเล็กน้อยเมื่อไร จะมาทำ
 ง่าย ๆ แบบอวดดีอวดดี อวดอำนาจวาสนา อวดหน้าที่ อวดดินเหนียวติดหัวมันไม่ได้
 นะ ดินเหนียวมันฟังได้ง่าย ๆ นะ ถ้าถูกตีที่เดียวดินเหนียวติดหัวมันจะฟังได้นะ

เราอย่าเข้าใจว่าดินเหนียวจะเป็นของสำคัญยิ่งกว่าคนทั้งชาตินะ คนทั้งชาติมีน้ำ
 หนักขนาดไหน ดินเหนียวติดหัวว่าตัวมีหงอน ว่าตัวมีอำนาจวาสนาป่า ๆ เกื่อน ๆ มัน
 ไม่มีนะ เวลาเอากันจริง ๆ แล้วมันจะไม่มีนะ มันจะฟังกัน ไม่ทราบว่าจะฝ่ายไหนต่อฝ่าย
 ไหน ต่อสู้กันต้องฟังกันเป็นลำดับลำดับละ ได้เสียไม่ได้คำนึง ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ก็หวง
 ทรัพย์ ต้องฟังกัน ผู้จะเอาก็จะเอา ทะเลาะเข้ามาที่ฟังกันละซี สำคัญจุดนี้

อย่าพากันทำนะ เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธ รักษาความสงบร่มเย็นมานานมาน
 เท่าไร ด้วยพุทธศาสนาซึ่งแจ้งความถูกต้องดีชั่วให้ทราบตลอดมา ขอให้ฟังเสียงธรรม
 อย่าฟังเสียงกิเลสตัณหาที่พาโลกให้ล่มจมมาตลอด และจะกำลังพาโลกให้ล่มจมอยู่
 เวลานี้ ถ้าไม่ฟังนี้จมแน่ ๆ เมืองไทยเรา ถ้าไม่ฟังเสียงธรรม ให้ฟังเสียงธรรมนะ

สอนพี่น้องชาวไทยเรา เราสอนด้วยความเมตตาล้วน ๆ เราไม่มีคำว่าแพ้ว่าชนะ
 เราไม่มีเรอบอกแล้ว คำว่าได้ว่าเสียเราก็ไม่มี นั่นฟังซิ ได้เสียไม่มี แพ้ชนะไม่มี ศัตรูคู่

เราไม่มีกับเรา ใครจะมีกับเราเราก็ไม่มีกับใคร เราเป็นธรรมล้วน ๆ สอนโลกด้วยความเมตตาล้วน ๆ ที่เดียว เพราะฉะนั้นจึงขอให้ฟังเสียงธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศ สอนโลกให้ได้รับความร่มเย็นมาเป็นเวลานาน เามาสอนเมืองไทยเรา ทำไมถึงจะเป็นเชื้อไฟเผาทั้งประเทศมีอย่างเหอ พุทธศาสนานั่นเดียวกันแท้ ๆ ชาติไทยเอามา รักษา มารักษาแบบไหนถึงได้เผาทั้ง เป็นข้อที่น่าคิดอยู่มากนะชาติไทยเราเนะ

ให้ฟังเสียงกันซิ เราอยู่กับคนไทย อยู่ด้วยกัน มนุษย์อยู่ด้วยกันกับมนุษย์ ให้ฟังเสียงมนุษย์ ให้ฟังเสียงส่วนใหญ่ มีทั้งคนโกงคนฉลาดเต็มเมืองไทยเรา มีอยู่ทุกแห่งทุกหนคนฉลาดก็ดี ปกครองบ้านเมืองก็มี ไม่ปกครองบ้านเมืองโดยหน้าที่ก็มี แต่ความฉลาดปิดไม่อยู่ มีด้วยกันทุกคน ดีชั่วรู้ด้วยกันทุกคน ต้องฟังเสียงกันมันถึงถูก ไม่ฟังไม่ได้เนะ ถ้าไม่ฟังเสียงธรรมจนแน่ ๆ ไม่เป็นอย่างอื่นแหละ

สิ่งที่ผิดก็รู้กันแล้ว ฝืนทำทำไม ทำหอะไร สติปัญญาไม่มีเหอถึงจะมากสิ้นเอาของมีอยู่ ซึ่งเป็นชีวิตของชาติไทยทั้งชาติไปล่มจมเสียจนหมดมีอย่างเหอ มันบัดชบเหลือเกินเหอ ถ้าเป็นรัฐบาล รัฐบาลชุดไหนทำอย่างนั้น บัดชบที่สุด ไม่มีในเมืองไทยเรา ไม่เคยมี อย่าให้มีในเมืองไทยต่อไปประเภทนี้เนะ เลวร้ายที่สุดเลยเหอ ดีตราถึงเมืองนอกเมืองนาทั่วโลกดินแดนว่า เมืองไทยนี้โง่บัดชบ

รัฐบาลเป็นที่หนึ่ง เป็นตัวร้ายกาจที่สุด เขาจะขึ้นตรงนี้ละนะ กลิ่นบ้านกลิ่นเมืองของตัวเอง ไม่มีที่ไหนกินก็ลากไส้ของตัวเองออกมากิน มันบัดชบรัฐบาลชุดนี้ เขาจะว่าอย่างนั้นเนะ ถ้ารัฐบาลเราเป็นนะ อย่าให้เป็น ไส้ของใครมาให้รักษาไส้ของตัวเอง หาอะไรเข้ามาใส่ไส้พุงของเรากินไปวันหนึ่ง ๆ ปกครองอาชีพอยู่ด้วยกันไป เป็นความผาสุกร่มเย็น ฟังเสียงกันมันถึงถูก อย่างนี้ถูกต้อง

ถ้าฝืนธรรมแล้วไปไม่รอดนะ ใครอย่าฝืนนะ ศาสนานี้ใหญ่โตมากที่สุด ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะศาสนา ซึ่งไม่ควรจะข้ามไปนะข้ามศาสนา เราเป็นชาวพุทธ นี้อวดกวิจารณ์มากนะ เราสอนโลกด้วยความเมตตา นำโลกนี้ก็นำเพื่อความสงบร่มเย็น เพื่อการหนุนการอุ้มชูกันขึ้น ไม่ได้มานำเพื่อทำลายพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะ อันนี้มันถึงขีด เพราะเอาธรรมออกมานำ ชัดธรรมตรงไหนมันก็รู้ทันที ๆ จึงได้เตือนพี่น้องทั้งหลายนับตั้งแต่รัฐบาลลงมา อย่าฝืนอย่าทำนะ

อ้าว จมให้จมทั้งประเทศนี้ จมไปด้วยกัน ไม่มีใครไปทำลายให้จม มันจมเองด้วยบุญกรรมของสัตว์ก็ให้รู้ ใจจมด้วยการตั้งหน้าตั้งตามาทำลายด้วยความเป็นป่าเป็นเถื่อน อันนี้อย่าทำนะ ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ถือพุทธศาสนาในเมืองไทยเรา อย่าเอาเข้ามายุ่ง จะทำลายชาติไทยของเราโดยตรงนะ ให้จำทุกคน ๆ ทั่วประเทศไทยจำไว้หมด

ตั้งแต่वंรัฐบาลลงมา นี่คือธรรมสั่งสอนโลก ที่สอนเวลานี้ ธรรมเหนือทุกอย่างแล้วนำมาสอนโลกแห่งชาวพุทธของเรา ขอให้ฟังเสียงกัน เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ท้นต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร ทาง internet
www.luangta.com หรือ www.geocities.com/bantadd